

THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2020)

1. Tin thời sự
2. Xây dựng Đảng

3. Văn bản mới

**TIN THỜI SỰ: MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13, BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII**

Từ ngày 05 - 09/10/2020, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 13. Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Về kinh tế - xã hội năm 2020 - 2021

Ban Chấp hành Trung ương thông nhất nhận định: Trong 9 tháng năm 2020, tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề, tăng trưởng âm; thương mại thế giới sụt giảm nghiêm trọng; thị trường tài chính biến động bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế - xã hội nước ta bị ảnh hưởng lớn, khó có thể hoàn thành được toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020.

Trước nhiều khó khăn và thách thức, nhờ sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam được bạn bè quốc tế coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đã được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được duy trì, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước được giữ vững...

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn: Kinh tế tăng trưởng chậm lại, ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Sản xuất kinh doanh bị suy giảm; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thậm chí phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng lớn...

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Hội nghị nhất trí cho rằng, trên cơ sở những kết quả, thành tích và bài học kinh nghiệm của năm 2020, tiếp tục đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế gắn với tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền vững...

2. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, biểu dương các tiểu ban Văn kiện (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo về xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng) và các cơ quan có liên quan đã khẩn trương, nghiêm túc cập nhật tình hình, nhất là tác động của đại dịch Covid-19; tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý kiến hợp lý, hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện trình Trung ương tại Hội nghị lần này.

Trung ương cho rằng, các dự thảo mới được chuẩn bị rất công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; đã kế thừa, bổ sung phát triển đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng ta trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng. Nổi bật là về nhận thức, tầm nhìn, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cập nhật những vấn đề mới, những nội dung bổ

sung, sửa đổi theo nguyên tắc: Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề, chuyên sâu, phải đồng bộ, thống nhất.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban và các cơ quan có liên quan khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện đề xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội khóa XIV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo đúng tiến độ đã đề ra. Sau đó, khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, các tổ chức nêu trên và nhân dân để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 14 sắp tới xem xét, cho ý kiến hoàn chỉnh các văn kiện và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

3. Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự, kể từ sau Hội nghị Trung ương 12 (tháng 5/2020) đã bám sát Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII được Trung ương thông qua, chuẩn bị một cách công phu, khoa học, bài bản, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Trung ương biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng nhân sự đại hội cấp mình, đồng thời tổ chức nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự.

Trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự, kết quả giới thiệu nhân sự, Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và các phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự.

Trung ương bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); đồng thời bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử khóa XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự căn cứ Nghị quyết của Hội nghị, Báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các ý kiến đóng góp của Trung

ương, tiếp tục xem xét, rà soát thật kỹ, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định thông qua tại các hội nghị Trung ương tiếp theo trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

4. Một số vấn đề quan trọng khác Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định một số vấn đề sau:

- Xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 12 đến Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2019. Hội nghị giao Bộ Chính trị tiếp thu các ý kiến góp ý của Trung ương để có các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.

- Xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và ghi phiếu giới thiệu nhân sự trước khi Bộ Chính trị quyết định giới thiệu để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế, khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm, định hướng của Nghị quyết số 27-NQ/TW. (Nguồn: Thông tin nội bộ - Ban Tuyên giáo Trung ương tháng 11/2020).

XÂY DỰNG ĐẢNG: Nhằm cung cấp thông tin cho các cấp ủy trực thuộc sinh hoạt trong tháng 10/2020, Thông tin nội bộ kỳ này tiếp tục trích đăng nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã La Gi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Nghị quyết số 08 - NQ/ĐH, ngày 20/8/2020).

2.3.10. Tăng cường đầu tư, phát triển văn hóa thông tin, thể dục thể thao; tập trung lãnh đạo thực hiện chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI). Đẩy mạnh công tác xã hội hóa gắn với tiếp tục phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, văn hóa thông tin, thể dục thể thao; làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá và phát huy các di sản, giữ gìn thuần phong mỹ tục; coi trọng việc xây dựng gia đình văn

hoá, thôn, khu phố văn hoá. Tiếp tục đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất, có chiều sâu. Duy trì 100 % xã, phường và cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

2.3.11. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách đối với người có công; tập trung chăm lo, xây dựng nguồn lực lao động gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, không để hộ gia đình chính sách có mức sống dưới mức trung bình của người dân trong cùng địa bàn dân cư; có các giải pháp tập trung, nỗ lực để giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 83 triệu đồng.

2.3.12. Tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, không để bị động bất ngờ và phát sinh các điểm nóng; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

2.3.13. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; đẩy mạnh đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND; đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành của UBND các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị, trong thực thi công vụ.

2.3.14. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm kịp thời sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của nhà nước và hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên trong hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội quan tâm; triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và phong trào “Dân vận khéo”.

2.3.15. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; chú trọng việc xây dựng, quản lý, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy hiệu quả của lực lượng cốt cán phong trào, đặc biệt là cốt cán đặc thù trên địa bàn; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để đề xuất chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời và có hiệu quả; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ và giải pháp trên, toàn Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá sau:

- **Thứ nhất:** Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cùng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- **Thứ hai:** Tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, khai thác hiệu quả, hợp lý quỹ đất của thị xã để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhất là phát triển đô thị biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển thị xã theo hướng đô thị Thương mại - Dịch vụ - Du lịch phía Nam của tỉnh, phấn đấu đạt thành phố trực thuộc tỉnh và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025.

- **Thứ ba:** Theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết có hiệu quả những bức xúc nổi cộm về mặt xã hội dư luận, quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

II. Đại hội nhất trí Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã

(khoá X), nhiệm kỳ 2015-2020. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khoá XI) cần tiếp thu phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ 2020 -2025.

III. Đại hội nhất trí các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khoá XI) tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

IV. Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khoá XI), nhiệm kỳ 2020 -2025 là 39 đồng chí; tại Đại hội bầu 35 đồng chí, còn 04 đồng chí sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ vào thời điểm thích hợp. Tại phiên họp thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Thị ủy gồm 10 đồng chí; bầu đồng chí Phạm Văn Nam làm Bí thư Thị ủy (khoá XI), đồng chí Tôn Thất Muộn và đồng chí Phạm Trọng Nhân làm Phó Bí thư Thị ủy. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gồm 20 đại biểu chính chức và 02 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khoá XI) hoàn chỉnh hồ sơ kết quả bầu cử báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khoá XI) căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để triển khai thực hiện.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong thị xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, khai thác tiềm năng, lợi thế thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./. (Hết).

VĂN BẢN MỚI: Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định gồm 117 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020. Một số nội dung chủ yếu của Nghị định:

Quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức:

(1) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức;

(2) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức;

(3) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về Bảo hiểm Y tế (BHYT) là 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức;

(4) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức;

(5) Mức phạt tiền được quy định tại Chương II, Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;

(6) Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương VIII, Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền cá nhân.

Vi phạm quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

(1) Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quỹ BHYT...

(2) Phạt tiền đối với hành vi đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc quỹ BHYT...

(3) Phạt tiền đối với hành vi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT có nội dung trái với quy định của pháp luật hoặc không đúng thẩm quyền làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quỹ BHYT...

Ngoài ra, Nghị định còn có các quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về các lĩnh vực y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, vi phạm các quy định về dược, mỹ phẩm, vi phạm các quy định về trang thiết bị y tế, vi phạm các quy định về dân số; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế... (Nguồn: Thông tin nội bộ - Ban Tuyên giáo Trung ương tháng 11/2020).

